

นร.นายเรือไทย ลงข่าวหนังสือพิมพ์จีน

นร.ต่างชาติ ซึมซับวัฒนธรรมจีน ช่วงปิดเทอมฤดูหนาว “รูปนี้ผมถ่ายที่เมืองโบราณเฟิงหวง ผมชอบวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของคนในท้องถิ่นที่นี่มาก” คำกล่าวของผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ จากนิทรรศการประกวดภาพถ่ายปิดเทอมฤดูหนาว “เจ้อหัว” (นร.ไตรรัตน์ แก้วรงค์) นักเรียนนายเรือจากประเทศไทย เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้สัมผัสให้กับเพื่อนร่วมชั้นฟังอย่างตื่นเต้น ในห้วงเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ กรมนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนายเรือต้าเหลียนได้มีการจัดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “สุดยอดบ้านหลังที่สอง” โดยในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา นักเรียนนายเรือต่างชาติ เกือบหนึ่งร้อยนายมีโอกาสดินทางไปสัมผัสใกล้ชิดกับบรรยากาศอันงดงามของประเทศจีน ซึมซับประวัติศาสตร์อันยาวนาน พบเจอมิตรภาพอันบริสุทธิ์จากคนพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งได้เห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมที่รวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ซึ่งการที่ได้มีโอกาสไปฟังด้วยหู เห็นด้วยตา และสัมผัสด้วยจิตใจ ทำให้นักเรียนทุกคนต่างซึมซับในวิถีชีวิตของสังคมจีนที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้พวกเขาารู้สึกยกย่อง ชื่นชมในความสำเร็จด้านต่าง ๆ ของประเทศจีน รวมถึงการเห็นพ้องและยอมรับในวัฒนธรรมของประเทศจีนที่มีมาอย่างช้านานอีกด้วย



(นร.ต่างชาติ ๔ นาย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน)

“ต้องการให้ นนร.ต่างชาติที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาที่ รร.นายเรือต้าเหลียน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และฝึกการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในอนาคต” คำกล่าวของ นาวาเอกพิเศษ หยู เว่ย ปิง ผบ.กรม นนร.ต่างชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า นอกจากการเรียนในตำราแล้ว นนร.ต่างชาติจะได้รับการเรียนรู้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้พบเจอ ผ่านการรับฟังหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศจีน อันจะสอดคล้องถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอให้ นนร.ต่างชาติ ได้เข้าใจถึงแนวนโยบายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำเสนอให้เกิดความเข้าใจผ่านสิ่งที่พบเห็น รับรู้ผ่านความหลากหลายของแต่ละมุมมอง เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของจีนในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าเหล่าบรรดา นนร.ต่างชาติจะสามารถสังสมความทรงจำผ่านภาพความประทับใจ เข้าใจวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันงดงามของจีนอย่างแท้จริงด้วย

แปลและเรียบเรียงโดย : น.ต.หญิง ฤกษ์วี แสงทับทิม และนนร. ไตรรัตน์ แก้วรงค์

ที่มา : http://ln.chinadaily.com.cn/2018-03/31/content_35953362.htm?from=timeline